

การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

ด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ดังนี้

ตำแหน่ง	ลำดับที่สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	กำหนดการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ของสำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจ แห่งชาติ	ลำดับที่ ๑๐-๑๙	๑. รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ (ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น มาที่ สมช.) ๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ http://www.nsc.go.th ๓. วันประเมิน (สอบสัมภาษณ์) วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. (ให้มารายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น.) ณ ห้องประชุม ศรีวิสารวาจา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้ส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลำดับที่ ๑๐-๑๙ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบแข่งขันฯ หากท่านมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ไปยังกลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ (วงเล็บมุมซอง “สมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ”) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โทร ๐๒ ๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๒๒